

ปิดฝุ่นชีวิต...พิชิตรักใหม่!?

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2552

1. ค้นคว้าหาวิธีเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง เช็กซีเข้าไว้

ฟังให้ดีนะ ว่าควรทำตัวให้เช็กซี ไม่ใช่คิดว่าใครก็ไม่รู้มารวมเตียงเพื่อแสดงอาการเช็กซีจัด เพราะสาวที่เจนนามรักมากเกินไปก็เชื่อว่าจะมีใจชายได้ แนนอน ตรงกันข้าม เค้าจะเครียดและสับสนว่า ตกลงคุณ (สาวรายนี้) ผ่านชายมาแล้วกี่คนกันแน่วะ ซึ่งหากทำให้เค้าถูกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาละก็ เตรียมตัวรอวันบายบายจากกันได้เลย เพราะถึงใจสั่งคุมมุกขึ้นชมสาวที่ไม่แสดงอาการเร้าร้อน , ซีนชอบและติดเช็กซีจนเกินงาม ขนาดเขียนเรียกพี่ อยู่แล้วแหละ จึงควรเพลๆ กันมั่ง

และถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำให้ตัวเองเช็กซีได้ไง จากที่เห็นมานะ เหล่าหนูๆ ทั้งหลายควรมีจรรยาบรรณและใจกล้าอีกนิดนะจะทีจะ.....

นุ่งให้สั้นขึ้นอีกนิด นิดเดียวพอ อย่าสั้นจนเว่อ ประเภทใส่เสื้อผ้ามิดชิดน่ะ น้องนางสมัยนี้ไม่เอาด้วยหรอก เชือดดี ญาหลอนเห็นสาวเรียบรอยสวมเสื้อผ้าชุดปลู๊ดดักๆ 100% ละก็ หลอนคงเรียกสาวผ้าพับไว้ว่า นาหรือป่าไปเลยชะด้วยซ้ำ ซึ่งคงเพราะการนุ่งให้ สั้นขึ้นอีกนิด

ไม่ว่าเป็น การสวมเสื้อเอวลอย, สายเดี่ยวหรือเสื้อสายเดี่ยว รวมทั้งนุ่งกระโปรง ให้สั้นจู้จู้ เป็นสาวสังคมทันสมัยนะ จุงใจให้มีหลายสายตามองมาที่หลอนมากขึ้นอะดิ ถึงได้ชอบนุ่งสั้นกันนัก โอ้ย...ยิ่งอากาศร้อนๆ หุยงี้ด้วยแล้ว เป็นขอร้องที่ดิ้นกแล สรุปลีนุ่งสั้นขึ้นอีกนิดนะจะ ไม่ใช่ไม่นุ่งเลย ประเภทชอบแกลงให้ผาหลุดเพื่อหวังตั้งชัวขามคีนะ มุกโบราณไปอะป่าว

ไปทำผมทำผมให้ทันสมัยขึ้น แฟชั่นทรงผม หรือการทำไฮไลต์ผมแบบไหนที่มาแรงแข่งโค้ง และเซตผมของคุณจนดูดีขึ้นได้ก็ลงทุนทำไปเหอะ หรือถ้ายากประหยัด ใ้หมามา หรือพี่สาว, น้องสาวทำให้ได้นี้ พวกหลอนอาจถาม ว่าคุณเฮ้ยอะไรขึ้นมาถึงทำงี้ ก็อธิบายให้ชัดถ้อยชัดคำด้วยความมั่นใจ วาอยากมีแฟนจนตัวสั้น รับรองทุกคนยอมเห็นใจแน่นอน

เลือกสวมเสื้อผ้าที่เข้ารูปหรือพอดีตัวเข้าไว้ จะได้โชว์ดูม ดูม เอ้ย โชว์สัดส่วน ว่าเรือนร่างหนูก็อรชรอ่อนแอเนิงจะ ทั้งหมดนี้ก็เพียงแถมเปิดให้ฟัง เพราะถ้ายากทำมากกว่านี้ เพื่อรบกวนสมาธิ

เพื่อนต่างเพศก็เชิญवादลวดลายกันตามอัธยาศัย

2. หากมีใครมาสนใจ ก็อย่าทำตัวเป็น สาวขี้น

ในช่วงแรกรักคงไม่มีอะไรให้หลอนบ่นหรืออกเชือด
เพราะถึงไงทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามทำตัวให้อีกฝ่ายรู้สึกชอบอกชอบใจที่ได้คบหากันแห้งๆ
แต่พอคบกันไปคบกันมา อะไรที่เคยเก็บไว้ในจิตใจ

สำนึกอาจเผยออกมาชนิดไม่รู้ตัวได้หน้า โดยเฉพาะเรื่อง สะกิดใจที่ทำให้เริ่มไม่ชอบใจอีกฝ่ายนั้นนะ
หากไม่ถึงกับเลวร้ายต่อกันมาก ก็อย่าเก็บมาตอว่าต่อขานให้เสียความรู้สึก
แต่อ่าวเฮ้ย...บางทีฝ่ายชายเองกลับขี้นไปได้ นี่ถ้าบนมีสาระก็แล้วไป แต่ขี้นพูดมากแต่เรื่องไร้สาระ
ก็ไม่แมนหรอกนะ

3. เวลาหาแฟน ไม่ต้องรีบร้อน

เดี๋ยวใคร นึกว่า โอโห คนนี้หน้าสมเพชจังแะะ ถึงได้กระตือรือร้นหาแฟนทำหยุ่งกะกั้วอยู่ตัวคนเดียว
ไม่ได้งั้นแหละ (แม่ว่าความจริง อาจเป็นนึ่งก็ช่างเถอะนะ) จึงควรวางมาดไว้มั่ง อย่าให้ใครรู้ความจริงเขาละ
รูคนเดียวพอ

แต่หากจะใช้บริการหาคู่โดยให้เพื่อนช่วยเป็นแม่สื่อให้ก็ได้
เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้ว โดยเฉพาะการทำตัวเป็นสื่อสร้างสรรค์ด้านความรักด้วยแล้ว
“ดาวพิเศษ” เห็นนะ เจอแน่ๆ แต่จะโอเคป่าวก็อีกเรื่อง

4. กรุณาทำหน้าที่รับแขกเข้าไว้ และสติขั้นอีกนิด

เรียกว่าเจอใครเดินผ่านไปผ่านมา ก็ยิ้มให้เค้าสักหน่อย แม่ฝ่ายนั้นอาจงงๆ ว่า หล่อนยิ้มให้ใครกันแน่ จนคุณรู้สึกเขินก็ทำกลบเกลื่อนเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะสิ แต่ขอสำคัญก่อนชวนใครมาเป็นแฟน

อย่างน้อยควรมีความรอบรู้สักหน่อยว่า เค้ามีงานอดิเรกอะไรที่ชื่นชอบ และคุณเข้าไปร่วมสนุกกับเค้าได้มั่ง? เพราะ บทเรียนหาคุณอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีรักยืนยง คือจงใช้เวลาด้วยกันจนเกิดความรู้สึกผูกพันใจ ทะลาลา

ขอขอบคุณ สุทธิรักษ์.คอม